

ĐHY Phòm Minh Mơn viếng thăm Roma để trao đổi về tình hình Giáo hội tại Việt Nam

Tác Giả: LM Trn Đc Anh, OP

Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 09:53

ROMA - Sáng 3-6-2010, ĐHY Gioan Baotixita Phòm Minh Mơn, đã kết thúc 3 ngày viếng thăm Roma để trao đổi với Tòa Thánh.

ĐHY Phòm Minh Mơn đã đến Roma sáng ngày 31-5-2010. Trong những ngày sau đó, ngài gặp và nói chuyện với Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đc TGM Dominique Mamberti và Đc Ông trưởng Ernesto Ballestrero; sau đó ngài hội kiến với ĐHY Tổng trưởng B. truyen giáo Ivan Dias. Các cuộc trao đổi xoay quanh tình hình Giáo Hội Việt Nam sau biến cố Đc TGM Giuse Ngô Quang Kiệt thuộc TGM giáo phận Hà Nội.

ĐHY Gioan Baotixita Mơn tỏ ra rất hài lòng với các cuộc hội kiến. Ngài cho biết các vị hữu trách tại Tòa Thánh rất am tường tình hình Giáo Hội tại Việt Nam. ĐTC cũng nhắc hai bên liên hệ để tỏ ra rất tôn trọng ý kiến của Đc TGM Giuse Ngô Quang Kiệt cũng quy định xin từ nhiệm vì lý do lòng tâm. Với việc bổ nhiệm Đc TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn kế nhiệm Đc TGM Ngô Quang Kiệt trong nhiệm vụ TGM chính tòa Hà Nội, chính Đc Thánh Cha quy định.

Ngoài ra, Bộ ngoại giao Tòa Thánh cũng nói rõ với Nhà N của Việt Nam rằng Tòa Thánh tôn trọng ý kiến của Đc TGM Ngô Quang Kiệt khi nhận được xin từ nhiệm của Ngài.

ĐHY Phòm Minh Mơn cũng tiếp lời rằng trong cuộc hội kiến, ĐHY Tổng trưởng B. truyen giáo đã ra gợi ý: trước hết cần giúp đỡ nhau và giúp Dân Chúa sống hiệp thông với nhau trên nền tảng đức tin; tiếp đó là cần giúp nhau và giúp mọi người trong và ngoài nước gia tăng lòng yêu mến với Đc M La Vang, để trong mọi hoàn cảnh luôn tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Chúa, đây là điểm tích cực giúp làm ngời Công Giáo tốt, và cũng trở thành những công dân tốt.

ĐHY Tổng trưởng B. truyen giáo cho ĐHY Gioan Baotixita Mơn biết là đã báo cho ĐTC với việc ĐHY đến Roma, để ĐTC hiểu thông và cứu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.

ĐHY Tổng Giám Mục Sài Gòn đã kiến sau khi trở về Việt Nam trong những ngày tại đây sẽ có dịp gặp gỡ và trình bày cho các Giám Mục Việt Nam nội dung chi tiết cuộc viếng thăm của ngài tại Roma.

ĐHY Phạm Minh Mẫn viếng thăm Roma để trao đổi về tình hình Giáo hội tại Việt Nam

Tác Giả: LM Trần Đức Anh, OP

Thứ Bảy, 05 Tháng 6 Năm 2010 09:53
